



ที่ อว 67 / ร 2341

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

20 ธันวาคม 2567

เรื่อง การรับสมัครโครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2568  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน

ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี **โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2568** กำหนดรับสมัครตามระบบ TCAS68 ในรอบที่ 2 โควตา ในวันที่ 7 - 21 มกราคม 2568 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขความเหลื่อมล้ำในโอกาสของการศึกษาขั้นสูงและเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเต็มหรือทุนบางส่วนตามที่คณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้สมัครแต่ละรายแล้ว

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการคัดเลือกและส่งเสริมให้โรงเรียนในพื้นที่ของโครงการมีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือก ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือท่านเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก กลั่นกรอง ตรวจสอบ รับรองคุณสมบัตินักเรียนผู้สมัครของท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครฯ โดยกระบวนการคัดเลือกที่ท่านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากท่านได้ดำเนินการนั้น ล้วนมีความสำคัญต่อกระบวนการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดประกาศการรับสมัคร ขั้นตอนการสมัคร และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร แบบฟอร์มจดหมายในการส่งรายชื่อผู้สมัคร <https://www.tuadmissions.in.th/admissions/30/583> หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้



ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชฎา คงคะจันทร์)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

งานรับเข้าศึกษา กองบริหารงานวิชาการ

โทรศัพท์ 0-2564-4440-79 ต่อ 1935-7

เพจ Facebook: งานรับเข้าศึกษา ม. ธรรมศาสตร์

**โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้**

<b>รอบที่รับ</b>	รอบที่ 2 Quota
<b>กำหนดรับสมัคร</b>	วันที่ 7 - 21 มกราคม 2568 ผ่านระบบออนไลน์ ที่ <a href="http://www.tuadmissions.in.th">www.tuadmissions.in.th</a>
<b>คณะที่เปิดรับสมัคร</b>	จำนวน 15 คณะ/วิทยาลัย
<b>จำนวนแผนรับ</b>	ไม่เกิน 9 คน (ตามจำนวนทุนที่ได้รับการจัดสรรจังหวัดละ 3 ทุน)
<b>จำนวนทุน</b>	9 ทุน (เฉพาะทุนเต็ม 9 ทุน)
<b>รายได้รวมของครอบครัว</b>	รายได้รวมของครอบครัวที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย <u>ไม่เกิน 300,000 บาท/ปี</u>
<b>วิชาสอบ</b>	ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป TGAT ของ ทปอ. โดยต้องมีคะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย - 2 เท่า ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( $\bar{x} - 2SD$ )
<b>เกณฑ์และกระบวนการคัดเลือก</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป TGAT คะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย - 2 เท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (<math>\bar{x} - 2SD</math>)</li> <li>การสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) โดยคณะ/วิทยาลัย</li> <li>การพิจารณาผู้ที่ได้รับการสำรวจสถานภาพทางสังคมและสถานะเศรษฐกิจ หรือ การสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) โดยคณะกรรมการกลาง</li> </ol> <p>ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือกระบวนการคัดเลือกในการลงพื้นที่สำรวจสถานภาพทางสังคมและสถานะเศรษฐกิจ (ในกรณีที่ไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานได้)</p>
<b>พื้นที่ดำเนินการ</b>	<u>พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</u> (1) ปัตตานี (2) ยะลา (3) นราธิวาส
<p align="center">หากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรวจพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา</p> <p align="center">การพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือก ให้คณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือก/คณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด <b>ผลการตัดสินของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สุด</b></p>	